

Sa Thầy, ngày 15 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO THẨM TRA

Báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính Phủ; Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện tiến hành thẩm tra Báo cáo số 510/BC-UBND ngày 28/06/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, kết quả thẩm tra như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG CỦA BÁO CÁO

Báo cáo đã đi sâu phân tích đánh giá được thực trạng tình hình, những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Thể hiện trên các mặt công tác trong chỉ đạo điều hành; phổ biến; tuyên truyền pháp luật quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tình hình an ninh chính trị; tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm; điều tra xử lý tội phạm, thi hành án hình sự và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; kết quả giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Đồng thời, dự báo sát, đúng với tình hình và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp để thực hiện trong năm 2022 tốt hơn.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân vào công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tạo chuyển biến tích cực, thu kết quả trên nhiều mặt:

Công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật được các cơ quan, ban, ngành, các địa phương chú trọng triển khai với nhiều nội dung, hình thức đa

dạng, phong phú, thu hút người dân tham gia học tập, nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Công tác quản lý hành chính nhà nước về trật tự an toàn xã hội được triển khai đồng bộ. Lực lượng chức năng chú trọng kiểm tra công tác đăng ký, quản lý cư trú; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thường xuyên tuần tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông... Qua đó đã phát hiện nhiều vụ vi phạm và tiến hành xử lý theo quy định ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc càng đi vào chiều sâu, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Phát hiện xử lý tội phạm, thi hành án hình sự và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng: các tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị, khởi tố được quản lý và xử lý ngày càng chặt chẽ, đúng pháp luật; chất lượng điều tra, phá án được nâng cao, công tác bắt, tạm giữ, tạm giam, giáo dục và cải tạo phạm nhân, nhất là công tác xét đặc xá, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho phạm nhân được thực hiện đúng quy trình. Đối với phạm nhân sắp mãn hạn tù được giáo dục kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng, giải ngân quỹ an ninh trật tự cho một số đối tượng chấp hành xong án phạt tù vay vốn sản xuất, ổn định cuộc sống.

1. Tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật hành chính

1.1. Tình hình vi phạm pháp luật hành chính

Lực lượng Công an huyện đã tổ chức tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, qua đó đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi, biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật và tội phạm.

Qua công tác tuần tra kiểm soát 253 lượt, phát hiện 194 trường hợp vi phạm, tạm giữ 121 xe mô tô, 73 giấy tờ xe các loại; Ra quyết định xử phạt VPHC 148 trường hợp, trong đó: phạt cảnh cáo 11 trường hợp, phạt tiền 137 trường hợp, nộp NSNN 136.000.000đ (*Một trăm ba mươi sáu triệu đồng*).

- Lĩnh vực An ninh trật tự: Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính: 09 trường hợp, trong đó: phạt tiền 16 trường hợp, nộp Ngân sách Nhà nước 42.500.000đ (*Bốn mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng*).

- Lĩnh vực quản lý cư trú: Làm tốt công tác đăng ký quản lý cư trú. Hiện nay trên địa bàn huyện có 14.781 hộ/56.573 nhân khẩu.

- Lĩnh vực trật tự xã hội: phát hiện và tiếp nhận giải quyết: 17 vụ - 23 đối tượng. Trong đó: số phạm pháp xảy ra trong kì là 15 vụ - 22 đối tượng (*giảm 11 vụ - 24 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021*).

- Trong năm 2022: Tai nạn giao thông xảy ra 03 vụ (tăng 02 vụ so với cùng kỳ năm 2021). Hậu quả: Chết 05 người (*tăng 04 người so với cùng kỳ năm 2021*), bị thương 01 người (*giảm 01 người so với cùng kỳ năm 2021*), hư hỏng 05 xe mô tô. Nguyên nhân: không đi đúng phần đường quy định; sử dụng rượu,

bia khi tham gia giao thông.

- Tình hình tội phạm: tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, tính chất tội phạm chủ yếu là ít nghiêm trọng, đối tượng phạm tội chủ yếu là số thanh niên tụ tập thành nhóm chơi cờ lêu lổng, không được giáo dục quản lý, tội phạm xâm phạm về sở hữu và cố ý gây thương tích vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu tội phạm, tội phạm đánh bạc tăng mạnh về số vụ và đối tượng. Đối tượng phạm tội chủ yếu là số thanh niên tụ tập thành nhóm chơi cờ lêu lổng, không được giáo dục, quản lý, thiếu kiểm chế trong các mối quan hệ dẫn đến phạm tội. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, với sự kết hợp chặt chẽ và hiệu quả của công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản ổn định, không xảy ra các trường hợp lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, tích trữ, tham nhũng, trong đó: Phạm pháp kinh tế, chức vụ: 02 vụ - 03 đối tượng (*giảm 01 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021*); Phạm pháp về môi trường, an toàn thực phẩm: 00 vụ - 00 đối tượng (*giảm 03/02 đối tượng vụ so với cùng kỳ năm 2021*); Phạm pháp về TTXH: 17 vụ - 23 (trong đó: số phạm pháp xảy ra trong kỳ là 15 vụ/22 đối tượng (*giảm 11 vụ - 24 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021*); Phạm pháp ma tuý: 03 vụ - 05 đối tượng (*giảm 01 vụ - 02 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021*).

1.2. Công tác quản lý giam giữ, hỗ trợ tư pháp, tái hoà nhập cộng đồng

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, thực hiện 11 lượt trích xuất, áp giải, dẫn giải; Bảo vệ an toàn tuyệt đối 20 phiên tòa (15 phiên tòa hình sự; 05 phiên tòa dân sự) với 103 lượt CBCS tham gia.

- Tổng số tạm giữ, tạm giam, phạm nhân 25 trường hợp, trong đó: Số cũ chuyển sang: 13 trường hợp; số mới phát sinh: 12 trường hợp. Không để xảy ra các vụ việc phức tạp trong nhà tạm giữ.

- Hiện đang quản lý 45 đối tượng tái hoà nhập cộng đồng, 10 đối tượng án treo, 05 đối tượng cải tạo không giam giữ, quản chế 01 đối tượng, hoãn thi hành 02 đối tượng. Công an huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý, giáo dục, tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

III. Ý KIẾN CỦA BAN PHÁP CHẾ

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo đã đánh giá kết quả đạt được, tuy nhiên vẫn còn tồn tại hạn chế: tỷ lệ điều tra án, tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm còn thấp.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế của báo cáo đã nêu trên, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật đặc biệt chú trọng vào công tác phòng ngừa đấu tranh với một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn đang có diễn biến phức tạp về an ninh trật tự.

- Chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ vi phạm tội phạm được phát hiện. Giao trách nhiệm cụ thể cho lãnh đạo địa phương có cơ sở trong việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng trong việc phát hiện xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật, thực hiện nghiêm các kiến nghị vi phạm pháp luật của Viện kiểm sát đối với cơ quan chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021 -2026, đề các vị Đại biểu HĐND huyện có thêm cơ sở xem xét./.

Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND huyện;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- VP HĐND - UBND huyện;
- Lưu Ban pháp chế (31b).



**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đăng Khoa